

รายงานการประชุมชมรมหมู่บ้านกาสิม หมู่ ๕ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างบ่อกำจัดขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น.

นายบรรจง คาแพงน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อถึงเวลากำหนดการประชุม นายบรรจง คาแพงน้อย นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน พิธีกรในการประชุมประชาคมในครั้งนี้

ได้กล่าวเชิญ นายเอกพล ศรีทอง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

นายเอกพล ศรีทอง

นายก อบต. เมืองพาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านกาสิมทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านส.อบต.บ้าน
กาสิม ท่านประธานสภา ผมนายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน มาขอ
ความเมตตาจากทุกท่าน บ่อขยะเดิมก็ถูกต้องตามระเบียบ แต่เป็นที่ สปก.
ที่ดินของพ่อคิด เป็นที่โหนด วันนี้จึงขอความเมตตาจากพี่น้องบ้านกาสิมของ
เรา เพราะบ้านกาสิมก็มีบุญคุณกับคนตำบลเมืองพานมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่
สมัยพ่อนายกเลี่ยม ผลแสง มาทิ้งขยะอยู่ที่นี่ ก็ช่วยประหยัดประมาณ
มากพอสมควรปีละหลายแสนบาท เงินที่เหลือในการใช้ค้ำทิ้งขยะ เรานำมา
พัฒนาตำบลเรา จะทำให้เรามีเงินเหลือ ซึ่งตำบลเมืองพานตำบลใหญ่แต่
งบประมาณไม่เคยเอา ในการนำขยะไปทิ้งหนึ่งตัน จะประมาณสามสี่
ร้อยบาท วันหนึ่งมัน จำนวนหลายตัน งบประมาณจากที่เราจำนำมาพัฒนา
หมู่บ้านในตำบลเรา ต้องไปจ้างทิ้งขยะ ค่าน้ำมันก็เพิ่ม ค่าขยะก็ต้องได้จ้าง
ทิ้ง แต่ตรงนี้เป็นที่ที่ฟังฟังกันอาศัยกันตำบลเมืองพานผมคิดว่าทั้งตรงนี้ ผมคิด
ว่าบ้านกาสิมคือบ้านที่เสียสละ เมื่อจัดสรรงบประมาณ คณะผู้บริหารและ
ประธานสภา สมาชิกสภา จะจัดสรร งบประมาณมากกว่าบ้านอื่น ซึ่งเป็นบ้าน
ที่เสียสละให้กับตำบลเรา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคน
ครับ

นายบรรจง คาแพงน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างสูง พ่อแม่
พี่น้องบ้านกาสิมยังที่อีกท่านที่จะมาพบปะพ่อแม่บ้านกาสิมอีกท่าน มาให้เหตุผลความ
จำเป็น เพื่อให้พี่น้องบ้านกาสิมของเราได้เข้าใจ เรียนเชิญพ่อรองอ้วน วิโย รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ครับ

นายอ้วน วิโย

ขอกราบพ่อแม่พี่น้องบ้านกาสิมที่เป็นบ้านพี่เมืองน้อง ผมมาวันนี้ผมตื่นตันใจ

รองนายก อบต.

ที่เห็นพี่น้อง มาร่วมประชุมในวันนี้ ตอนแรกมาประชาคมแผนผังก็เห็นว่าบ้านกาสิม ถ้าให้คะแนนผมให้คะแนนเต็มครับ ประชาชนมาร่วมประชุมเป็นจำนวนเยอะจริงๆครับ มาวันนี้ยังมาเยอะกว่าที่มาประชาคมแผนผัง พี่น้องที่เคารพครับ ถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่ได้มารบกวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเรา ก็เนื่องจากว่าท่านนายกเอกพล เป็นผู้บริหารนำทีมพัฒนาตำบลเมืองพานเรา ตั้งใจพัฒนาเต็มที่แต่คนที่ตั้งใจทำงานมันก็ต้องมีอุปสรรคเป็นของธรรมดา ฉะนั้นที่มาในวันนี้ก็มาขอให้พี่น้องเห็นใจ เรื่องบ่อขยะ ซึ่งนายสมคิดได้เสนอที่ดินของตัวเองท่านเอก และเราก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นที่โดนแต่ติดปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานี้ละครับ เพราะเป็นที่ในเขตหมู่บ้านของเรา ดังนั้นผมจึงขอร้องวิงวอนพ่อแม่พี่น้อง เพื่อการพัฒนาของท่านนายกช่วยแก้ปัญหาให้กับตำบลของเรา ถ้าพ่อแม่พี่น้องได้ผ่านให้จะไม่ทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เดือดร้อน และต้องทำอะไรช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อจะไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ และท่านต้องไปปรุงตามนั้น ขอให้พี่น้องเราผ่านการประชาคมให้ก่อนถึงได้มารบกวนพ่อแม่บ้านกาสิมของเรา ขอให้เห็นใจคณะทำงานผู้บริหารและทีมงานส่วนที่รับผิดชอบ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเปิดใจกว้างเพื่อรักษาขบประมาณไว้พัฒนาตำบลเมืองพานของเรา ถ้าเราหาที่ทิ้งไม่ได้ก็จะได้ไปจ้างหาทิ้งกับเขา ดังนั้นขอความเห็นอกเห็นใจจากพ่อแม่พี่น้องจากบ้านเรา

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ด้วยคณะผู้บริหารทั้งหมด ฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ซึ่งวันนี้ก็พร้อมใจกันมาเพื่อที่จะมารับความคิดเห็นพ่อแม่พี่น้องบ้านกาสิมของเรา สิ่งไหนที่ตัดสินใจได้ก็ตัดสินใจเลย เพราะฝ่ายสภาที่มา ฝ่ายบริหารก็มา ฝ่ายปฏิบัติงานก็มา ดังนั้นจึงร่วมกันตัดสินใจได้ ก็จะให้คำแนะนำให้แก่วแม่พี่น้อง เพราะคนทุกวันนี้ไม่สำคัญเท่าคำพูด สำคัญที่สำคัญ ในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตมาพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในเรื่องการนำเสนอทางตัวกระผมกับทีมงานจึงขออนุญาตรายงานไปก่อน เล่าเรื่องเราไปก่อนเมื่อจบเรียบร้อยแล้ว มีปัญหาอะไรค่อยสอบถาม เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน จุดประสงค์ของวันนี้ถ้าไม่ได้ที่ดินตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วง มันไม่มีที่ที่จะทิ้ง ที่ดินตรงอื่นมันติดป่าไม้ ติดอุทยาน หรือติดชุมชน ซึ่งที่ดินนั้นก็อยากได้แต่ว่ามันติดทางกฎหมาย สิ่งที่มีนติดกฎหมายเราก็ไม่ทำ สิ่งที่ไม่ถูกต้องพวกเราก็ไม่ทำ พวกเราใช้พ่อแม่พี่น้องจริง แต่ไม่ขอทำเพราะมันผิด ทุกท่านจะเมตตาสงสารตำบลเราหรือไม่ ให้ชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเราทุกหมู่บ้านได้ฟังพวาค้ายครับ เมื่อถึงขั้นนั้น เพื่อในการเสียสละของหมู่บ้านเราเมื่อมันเป็นไปได้ดี มีสิ่งใดที่จะเป็นการตอบแทน พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านกาสิมเรา

กับการเสียดสนอันยิ่งใหญ่ของชาวบ้านเรา หากอันใดเป็นการชดเชยในการเสียดสนอันยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านเรา ในการจัดทำงบประมาณเราก็จะจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านให้ได้มากกว่าหมู่บ้านอื่นครับ ทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้สามารถตัดสินใจได้ในการดำเนินการครั้งนี้

ภาพกราฟฟิค ในภาพ ผมได้นำเสนอพื้นที่บ่อขยะเก่าที่ได้ทำไปเรียบร้อยแล้วที่เป็นบ่อขยะเก่าหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นหลังการเลิกใช้พื้นที่ดินตรงนี้ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้หลังจากเราได้เลิกใช้พื้นที่นั้นแล้ว มันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้ครับ สีภาพที่เราได้รายงานไป ที่ตรงนี้พื้นที่ของชาวบ้านเราคงได้เห็นนะครับ ว่าที่ดินตรงนี้แต่ก่อนเป็นหลุมจากการขุดดินไปขาย และข้างล่างก็เป็นหินไม่สามารถเพาะปลูกได้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพแบบนี้ที่เห็นในภาพ จากการที่เราได้ทิ้งขยะระยะเวลาประมาณ ๙ - ๑๐ ปี เราแค่เอาแมคโครปรับเกลี่ยที่ดินตรงนี้นะครับ บางท่านยังไม่ได้เห็นพื้นที่จริง เราได้ถ่ายประมาณ ๒-๓ วันนะครับภาพนี้ ถ้าเราตกแต่งนำดินมาถมนำรถไถมาปรับปรุงที่ดินจะสามารถทำการเกษตรได้เหมือนเดิม

ขออนุญาตนำผลสำเร็จมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูก่อน ตอนนี้สามารถปลูกมันสำปะหลังมัน ได้เลย สภาพดินหนา ๕๐ เซนติเมตร

ด้านของนายสมคิด ที่ดินก็จะเป็นแบบนี้ (ตามภาพกราฟฟิค) พี่น้องเราเห็นอยู่หน้าตรงทางที่ผ่านที่ของนายสมคิด เส้นวัดถ้าจำปา พื้นที่จะอยู่ด้านขวามือท่านที่จะใช้ประโยชน์ พื้นที่ ๑ ไร่ โดยประมาณ ที่ปัจจุบันเป็นหลุมเพราะได้ขายหิน ขายออกไปจึงเป็นหลุมไม่สามารถใช้ปลูกมันได้ เมื่อทำบ่อขยะเต็มแล้วกลบฝังจะได้ทำการเกษตรสามารถมาปลูกมันได้เหมือนเดิมนี้คือความต้องการของนายสมคิดเจ้าของที่ เพราะฉะนั้นถึงว่านายสมคิดจะให้ทำบ่อขยะก็ต้องให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านกาลิมพิจารณา ว่าเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่ นี่คือพื้นที่ของจริงเราจะทิ้งตรงนี้จากบ้านเราเส้นทางไปวัดถ้าจำปา วิธีการ มันมีหลุมอยู่แล้วเราจะแบ่งเป็น จำนวน ๔ ล็อก สาเหตุที่ต้องแบ่งเป็น ๔ ล็อก ก็เพราะจะได้กำจัดขยะได้ง่าย การกำจัดขยะโดยใช้วิธีการถม ตรงนี้คือที่รถลง แบ่งเป็น ล็อกที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ เมื่อล็อกที่ ๑ เต็มแล้วเราก็ถมไว้ เมื่อขยะล็อกที่ ๑ เต็ม ก็ย้ายไปล็อกที่ ๒ เมื่อล็อกที่ ๒ เต็มแล้ว ก็ย้ายไปล็อกที่ ๓ เป็นไปเรื่อยๆ แบบนี้ ฉะนั้นการทิ้งขยะแบบเคลื่อนกลาด จะไม่ให้มีแบบบ่อขยะเก่า เราจะปรับปรุงเพราะเรามีตัวอย่างแล้ว บ่อเดิมเราเอาสแลนดึมมาล้อม ๒ คืบหาไม่ เห็น โดนขโมย ตรงบริเวณรอบรั้วฝั่งถนน จะเป็นรั้วล้อมสังกะสีสูงประมาณ ๒ เมตรครึ่งจะยาวตามถนนไปจนสุดเขตแดน ปัจจุบันทำเป็นราวรั้วเป็นบางส่วนแล้ว ถ้าจะได้ทำบ่อขยะจริงก็จะทำให้มันแข็งแรงกว่านี้ และจะทำประตูปิดเปิด เมื่อถึงเวลารถมาเราก็จะเปิดเทขยะทิ้ง เมื่อรถขยะออกมาเราก็ปิดล็อกเลย จะ

มีคนมาเก็บขยะหมดสิ้น นอกจากจะไปทำข้อตกลงกับเจ้าของบ่อก่อน การเก็บขยะก็จะทำให้ขยะกระจุกกระจายไปทั่ว ขยะของเราใส่รถบีบอัดมาทิ้งเป็นสัดส่วน แนวนร้าวของเราล้อมสี่ไปสุดทาง ขยะก็ไม่กระจุกกระจายออกไปไหน แนวนร้าวสองเมตรกว่าคนผ่านไปผ่านมไม่สามารถมองเห็น เพราะล้อมด้วยสังกะสี และมีประตูเปิดปิดถาวร มีกุญแจล็อกบ่อขยะมิดชิด

ถ้าฝนตกเราจะทำอย่างไร นี่คือคันคูดินล้อมไว้น้ำทางนอกจะไม่สามารถเข้ามา มีได้เฉพาะน้ำฝนนะครับ

ถ้าน้ำฝนมันมากจะไม่แช่ขยะหรืออย่างไร ตามธรรมชาติน้ำฝนจะไม่เยอะเท่าไร เราจะให้รถมาดูดน้ำออก

ปัญหาด้านแมลง ตรงบ่อเก่า จะมีแมลงเป็นบางช่วง วิธีกำจัดแมลงเรามีทีมงานในการพ่นสารป้องกันและกำจัดแมลง หมายถึงหน่วยกู้ชีพมียาดับกลิ่น มียาฆ่าแมลง มีน้ำยามาพ่นตลอดเวลา ถ้ามีกลิ่นขึ้นมา มีแมลงขึ้นมาเขาจะมาดูแลเป็นพิเศษ ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ ก็หมายความว่าเราปล่อยภาระให้ชาวบ้าน ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเป็นคนรับผิดชอบ เราต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้ เราจัดทีมไว้แล้วจัดทีมมาดูแลกลิ่น ดูแลแมลงวัน น้ำยาเครื่องพ่นเรามีหมดทุกอย่าง สมมติถ้าให้ทำบ่อขยะ ถ้าทำไปมันไม่ดีไม่งามแบบที่กล่าวมา ขอยุติยกเลิกได้เลยปิดบ่อกลับให้มันเหมือนเดิมให้มันอยู่ในสภาพเก่าแบบนี้ สิ่งที่ได้กล่าวมาหนึ่งละขอกราบขอไหว้เพื่อพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดตำบลเมืองพาน อันที่สองให้โอกาสผู้ประสงค์สร้างท่านจะสร้างพัฒนาตำบล เพื่อพ่อแม่พี่น้องตำบลเรา ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน ว่าไม่ถูกต้องตามหลักอนามัย ชาวบ้านเดือดร้อน สามารถจบได้เลย ดังนั้นขอโอกาส ให้ผู้ประสงค์ที่จะสร้าง ก็มีผลต่อบ้านเรา อันที่สาม ถ้ามันเป็นไปด้วยดี ตามงานที่เราพูดกันไว้ การกำจัดขยะเรียบร้อยดีที่สุดแล้ว เพื่อดำเนินการชดเชย ในการเสียสละของหมู่บ้านของเรา โดยเป็นการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่หมู่บ้านจำนวนมาก กว่าหมู่บ้านอื่น ถ้าบ้านอื่นได้ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บ้านเราก็ต้องได้ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ถ้าเดือดร้อนประการใดก็ขอให้มาแก้ไข ท้องที่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการสัญญาแต่เป็นการตอบแทนบุญคุณ ความเสียสละของพ่อแม่พี่น้องบ้านกาสิม บางคนอาจจะเดือดร้อนบางคนอาจจะไม่ได้เดือดร้อน สำหรับคนไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไร แต่คนที่เดือดร้อนก็เดือดร้อนจริงๆไม่ว่าจะเป็น กลิ่น แมลงวัน มันจะเกิดขึ้น เราได้เห็นความสำคัญคนที่เดือดร้อน สิ่งเบื้องต้นที่พวกเรา สามารถพัฒนาได้ การที่ท่านนายกฯพูด ในพัฒนาหมู่บ้านเราโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตก็เป็นไปได้ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสร้างยาวไปถึงวัดถ้าจำปา นี่ก็คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะว่ามีน้ำประปาเราจากถ้าจำปาได้แล้วเพราะ อบต.ได้อนุมัติงบประมาณไว้แล้ว ขอกราบ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง เป็นคำพูดที่มีสัจย์ ของผู้ที่มีหน้าที่ ตามที่

ทุกท่านได้ฟังว่ามีท่านไหนสงสัย ตรงไหนหรือเปล่า สามารถถามได้เลย แล้วเรา
จึงลงมติกัน ให้หรือไม่ให้ก็ตามแต่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเราครับ ถามได้เลยครับ
ข้อสงสัยประการไหน สามารถสอบถามได้เลย ถ้าไม่ถามก็แสดงความคิดเห็นได้
ถามได้เลยครับขอให้ถามได้เลยท่านนายกจะได้ตอบ ประธานสภาก็จะได้

นายประทวน

ครับผมก็อยากถามว่า สิ่งทีพูดไปแล้วก็ขอให้พูดจริงทำจริง เพราะว่า
มันเป็นเส้นทางผ่าน ถ้าทำดีไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ผมก็ขอสนับสนุน หากว่าเป็น
หน้ารังเกียจ ชาวบ้านก็จะรับเต็มๆ ผมเลยขอเสนอ ขอให้สั้น พูดจริงทำจริง
และ แต่เราก็เห็นใจอยู่ ถนนเส้นนี้คนสัญจรไปมา ตลอด พระออกมาภิณฑบาท
ผมขอเน้นพูดจริงทำจริง

นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด

อบต.จะล้อมสังกะสีไว้ก่อนเลย ให้ช่างมาเขียนแบบ ตีสังกะสีล้อมรอบ
ไว้ก่อนเลยครับพี่น้องครับมีใครจะถามหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็จะเป็นการลงมติ ใน
การประชุมในวันนี้ ต่อจากนี้จะได้เสนอพ่อแม่พี่น้อง อยู่สองประเด็น ว่าใครจะ
เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนลงมติ ผมจะถามคำถามแรก ผมขออนุญาต ใน
การประชุมในวันนี้ ที่ทางอบต.เมืองพาน ได้ออกมาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอใช้
ที่ดิน เพื่อสร้างบ่อกักตักขยะ ที่ดินของนายสมคิด ผู้ใดที่เห็นชอบว่า ให้ออบต.
เมืองพานสามารถดำเนินการได้ ยกมือครับ

- เห็นชอบ

คำถามที่ สอง การก่อสร้างบ่อกักตักขยะ ที่ดินของนายสมคิด ผู้ใดไม่เห็นชอบว่า
ให้ออบต.เมืองพานสามารถดำเนินการทำบ่อกักตักขยะ ยกมือครับ

มติที่ประชุม

- ไม่มี

สรุป ไม่มีผู้ใดคัดค้านแม้แต่รายเดียว

ขอบคุณน้ำใจพ่อแม่ชาวบ้านกาสิมลูกหลานได้ประจักษ์แล้วในวันนี้นายหนู

คล้าย เกรงชัย
ประธานสภา

กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านกาสิม มาวันนี้มาขอมากราบพ่อแม่ที่
น้องชาวบ้านเราจริง มาขอทั้งขยะในพื้นที่บ้านกาสิมของเรา ตอนผมเดินเข้ามา
ก็ได้ยินว่า บ้านหนองกบนาแมน บ้านตัวไม่มีที่ทิ้งกันรีครับ ผมก็ตอบว่าไม่มี มัน
มีแต่ที่ภูพระบาทเขา เขาก็ไม่ให้ ผมเลยอยากขอบ้านเรานี้แหละตรงจะเป็นหน้า
เป็นตาตำบลเรา ช่วยเหลือตำบลเราทุกคน สำหรับผมกะเห็นตรงนี้ละเหมาะ
ที่สุดแล้ว ชาวบ้านก็พร้อมหน้าพร้อมตา ผมขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้อง
ผมในนามคณะผู้บริหารฝ่ายสภา เป็นคำมั่นสัญญาว่าจะให้ ในด้านงบประมาณ
ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับของท่านนิยม มหาพรหม สำหรับบ้านอื่น สมมุติ
ว่าได้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็จะให้ ๒๕๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ คุณ
คุณพ่อที่ออกมาพูด ให้พูดจริงทำจริง ท่านนายกเอกพล ศรีทอง นายกองค้การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพาน ท่านเป็นนายกที่เข้ามาเพื่อพัฒนาบ้านเราอยู่แล้ว

ไม่ใช่เฉพาะทางไปขยะนะครับ ถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรพี่น้องบ้านเรา
ตรงไหนไม่ดีไม่งามที่มันสำรุดผู้แกก็คือเอกพล ศรีทอง สิ่งที่พูดไว้ได้แน่นอนดีแน่
นอน และก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องเก็บขยะ ขอให้พ่อแม่อดใจรอไว้ก่อนนะครับ
เพราะรถเก็บขยะกำลังซ่อม ประมาณอีกสองอาทิตย์ถึงจะได้ออกมาเก็บขยะ
บริการพ่อแม่พี่น้องบ้านเรา ผากให้พ่อผู้ใหญ่บ้าน นายประมวล แก้ววงษา ได้
ช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยด้วยครับ ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเรา
อย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

นายเอกพล ศรีทอง
นายก อบต.เมืองพาน

ผมขอขอบคุณจากใจทุกๆท่านที่เห็นความสำคัญขององค์
การบริหารส่วนตำบล ของชุมชน ทั้งตำบลเมืองพานท่านและสิ่งที่พูดไป และ
ท่านได้ถามมา ผมก็จะรักษาคำสัญญาว่าจะไม่ทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เดือดร้อน
ลูกหลานคนนี้ตั้งใจจะพัฒนาพร้อมจะทำงานเต็มเปี่ยม คณะทำงานฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับ

ปิดการประชุม ๒๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้เขียนรายงานการประชุม
นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
นายเอกพล ศรีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

รายงานการสรุปการประชุมประชาคมหมู่บ้านกาลิม หมู่ ๕ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างบ่อกำจัดขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

ชาวบ้านกาลิมและชาวบ้านอื่นที่มีที่ดินใกล้เคียงบ่อขยะ จำนวน ๖๒ คน

มติที่ประชุมประชาคม

เห็นชอบการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ อบต.เมืองพาน จำนวน ๖๒ เสียง

ผลที่ได้จากการประชุมประชาคม

๑. ชาวบ้านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ อบต.เมืองพาน
๒. ชาวบ้านอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะภายในเขตบ้านกาลิม หมู่ ๕ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
๓. ชาวบ้านมีข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ ในเขตหมู่บ้าน เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็น และปัญหาแมลงวัน และโรคที่อาจเกิดจากบ่อขยะ ได้

รูปภาพการประชุมประชาคมหมู่บ้าน





รายงานประชุมประชาคมหมู่บ้าน

กรณีขอใช้ที่ดินก่อสร้างบ่อกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

บ้านแกลิม หมู่ 5 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ ศาลาประชาคมบ้านแกลิม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|------------|-------------|------------|
| 1 | นาย นิยม มณฑรมน | 25 | นิยม มณฑรมน | |
| 2 | นาง จันทรรัตน์ มณฑรมน | 103 | จันทรรัตน์ | |
| 3 | นาย ชาติ เกษม | 43 | ชาติ | |
| 4 | นาย ประจวบ มณฑรมน | 170 | ประจวบ | |
| 5 | นาย สมนทอน รุ่งนประเสริฐ | 143 | สมนทอน | |
| 6 | นาย สุทธิศักดิ์ ทรัพย์ | 59 | สุทธิศักดิ์ | |
| 7 | นาย สมนทอน รุ่งนประเสริฐ | 142 | สมนทอน | |
| 8 | นาย ชาติ เกษม | 142 | ชาติ | |
| 9 | ประสิทธิ์ คำตั้ง | 148 | ประสิทธิ์ | |
| 10 | ศิริเดช มณฑรมน | 124 | ศิริเดช | |
| 11 | ต้น พัน พินิจ | 58 | ต้น | |
| 12 | สุวรรณ ใจดี | 111 | สุวรรณ | |
| 13 | พิศ พินิจ | 29 | พิศ | |
| 14 | ศรี ใจดี | 99 | ศรี | |
| 15 | สมหมาย ใจดี | 135 | สมหมาย | |
| 16 | ประจวบ รุ่งนประเสริฐ | 190 | ประจวบ | |
| 17 | ศิริเดช มณฑรมน | 80 | ศิริเดช | |
| 18 | นาง สมนทอน รุ่งนประเสริฐ | 22 | สมนทอน | |
| 19 | นาย สมนทอน รุ่งนประเสริฐ | 111 | สมนทอน | |
| 20 | นาย สมนทอน รุ่งนประเสริฐ | | สมนทอน | รพ.ภทพ รว) |
| 21 | นาย ชาติ เกษม | 109 | ชาติ | |
| 22 | ศิริเดช มณฑรมน | 164 | ศิริเดช | |
| 23 | นาย สมนทอน รุ่งนประเสริฐ | 141 | สมนทอน | |
| 24 | นาย สมนทอน รุ่งนประเสริฐ | 76/1 | สมนทอน | |
| 25 | ศิริเดช มณฑรมน | | | |
| 26 | ต้น | 55 | ต้น | |

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|------------|------------|----------|
| 27 | คุณชาย นริยบรรณ (ม.ค.) | ๘ | | |
| 28 | ประจวบ ทัศนทะนงค์ | 39 | ประจวบ | |
| 29 | บุญเรือง ชูอดิษฐ์ | 189 | บุญเรือง | |
| 30 | อรุณ ธีรพันธ์ | 13 | อรุณ | |
| 31 | เกษม ศิริวิภา | ๑ | เกษม | |
| 32 | อาน | 193 | อาน | |
| 33 | มวิมล | ๑4 | มวิมล | |
| 34 | ประไพ | ๘๘ | ประไพ | |
| 35 | วิภา | 31 | วิภา | |
| 36 | นิพนธ์ | 191 | นิพนธ์ | |
| 37 | ทองดี สหพรหม | 81/1 | ทองดี | |
| 38 | ทองดี สหพรหม | 15-ม. | | |
| 39 | ทองดี สหพรหม | 158 | ทองดี | |
| 40 | ทองดี สหพรหม | 136 | ทองดี | |
| 41 | ทองดี สหพรหม | 106 | ทองดี | |
| 42 | ทองดี สหพรหม | 108 | ทองดี | |
| 43 | ทองดี สหพรหม | 50 | ทองดี | |
| 44 | ทองดี สหพรหม | 165 | ทองดี | |
| 45 | ทองดี สหพรหม | 47 | ทองดี | |
| 46 | ทองดี สหพรหม | 72 | ทองดี | |
| 47 | ทองดี สหพรหม | 133 | ทองดี | |
| 48 | ทองดี สหพรหม | 180 | ทองดี | |
| 49 | ทองดี สหพรหม | 61 | ทองดี | |
| 50 | ทองดี สหพรหม | 114 | ทองดี | |
| 51 | ทองดี สหพรหม | ๗ | ทองดี | |
| 52 | ทองดี สหพรหม | 64 | ทองดี | |
| 53 | ทองดี สหพรหม | 122 | | |
| 54 | ทองดี สหพรหม | 60/1 | ทองดี | |
| 55 | ทองดี สหพรหม | ๑1 | ทองดี | |
| 56 | ทองดี สหพรหม | 204 | ทองดี | |

๑

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|---------------------|------------|------------|----------|
| 57 | ช.น. - น.วิเศษ ใจดี | | ช.น. | |
| 58 | ประพัฒน์ น.วิเศษ | 141 | พ.อ.น. | |
| 59 | น.วิเศษ น.น. | | ช.น. | |
| 60 | น.วิเศษ น.น. | 69 | ช.น. | |
| 61 | นายประจักษ์ น.น. | | ช.น. | |
| 62 | นายประจักษ์ น.น. | | ช.น. | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |